



ด้วยความร่วมมือกัน เราจะสร้างสถานที่ทำงานที่เป็นเลิศ แม้ว่าสถานที่ทำงานเหล่านั้น จะแตกต่างไปจากสถานที่ทำงานที่เราคุ้นเคยก็ตาม

Kimberly-Clark Professional มุ่งมั่นที่จะเป็นคู่ค้าที่ได้รับความไว้วางใจในการสร้างสถานที่ทำงานที่ปลอดภัย ถูกสุขอนามัยและเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน พันธกิจนี้อาจไม่เคยมีความสำคัญมากในระดับนี้มาก่อน แต่เนื่องจากภาวะการแพร่ระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้เราต้องร่วมมือกัน เพื่อให้ผ่านพ้น วิกฤติการณ์นี้ไปได้

เราให้ความสำคัญกับเรื่องสุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานคนสำคัญและลูกค้าที่ชื่อสัตย์ของเราทั่วโลกเป็นอันดับแรกเสมอ โดยเราได้ใช้มาตรการเชิงรุก เพื่อช่วยลดความเสี่ยงในการได้รับเชื้อ รวมทั้งใช้ขั้นตอนใหม่ ๆ ทั้งในโรงงานผลิตและศูนย์กระจายสินค้าของเรา เพื่อจำกัดผู้มาเยี่ยมชมและทำให้แน่ใจว่าเรามีระยะห่างที่ปลอดภัย นอกจากนี้ เราได้ใช้มาตรการการทำความสะอาดเชิงลึก จำกัดการเดินทางและใช้การทำงานจากระยะไกลในกรณีที่เป็นไปได้

เราได้ตระหนักอย่างชัดเจนว่าทั่วโลกในขณะนี้ ต้องการผลิตภัณฑ์ของเราอย่างไม่เคยเป็นมาก่อน และเพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วนี้ เราได้เร่งการผลิตและทำงานตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อให้แน่ใจว่าเรามีผลิตภัณฑ์ให้บริการในทุกที่ทุกเวลาที่ต้องการ และที่สำคัญกว่าสิ่งอื่นใด นั่นก็คือ อิโรรักษาและหญิงของเรา ผู้ซึ่งเป็นบุคลากรทางด้านดูแลสุขภาพและบุคลากรผู้ดูแลโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญ บุคคลเหล่านี้เป็นแนวหน้าในการสนับสนุนด้านต่างๆ ในช่วงภาวะวิกฤตินี้

แม้ว่าจะมีความพยายามเหล่านี้ แต่เราก็คงทราบว่า ในบางครั้งความต้องการผลิตภัณฑ์ที่มีความสำคัญต่อพันธกิจนั้นเกินขีดความสามารถในการจัดหาผลิตภัณฑ์ของเรา เราเข้าใจว่าสถานการณ์นี้มีความท้าทายมากเพียงใด และเรากำลังทำทุกอย่าง ภายใต้อำนาจความสามารถของเราเพื่อให้บริการทุกท่าน ในช่วงเวลาที่หยุดชะงักอย่างมากนี้ ความมุ่งมั่นของเราที่มีต่อลูกค้าและผู้ใช้ของเรานั้นจะยังคงไม่เปลี่ยนแปลง

และเพื่อให้สอดคล้องกับค่านิยมของบริษัท เราได้ทำงานร่วมกับคู่ค้าอุตสาหกรรมและชุมชนของเรา เพื่อพิจารณาว่าเราสามารถใช้อุปกรณ์และทรัพยากรระดับโลกของเราเพื่อสนับสนุนการให้บริการสุขภาพตามบริบทที่จำเป็นเหล่านั้น ให้ดีที่สุดได้อย่างไร โดยเราจะแจ้งเรื่องนี้ให้คุณทราบเพิ่มเติมในอีกไม่กี่วันข้างหน้า

ขอขอบคุณทุกท่าน ไม่ว่าจะเป็นพนักงาน ลูกค้าและคู่ค้าของเราที่ทุ่มเททำงานอย่างเต็มที่เพื่อสนับสนุนชุมชนของเราและช่วยเหลือซึ่งกันและกัน เราภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของความพยายามนี้ ด้วยความร่วมมือกัน จะทำให้เราทุกคนก้าวผ่านความยากลำบากนี้ไปได้

หากต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โปรดเข้าไปที่ [www.who.int/](http://www.who.int/)